



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 มีนาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.สรุปดัชนีรายได้เกษตรกร	แนวหน้า
2. ชันนอตรกรมพัฒนาที่ดินตั้งทีมลุยสกัดปัญหาชะล้างหน้าดินพัง	แนวหน้า
3. 'เกษตร'อนุมัติแผนส่งออกหมูเพิ่ม10%	กรุงเทพธุรกิจ
4. ภาพข่าว: สมัชชาดินโลก	โพสต์ทูเดย์
5. ชงพิมพ์เขียวปฏิรูปภาคเกษตร	โพสต์ทูเดย์
6. พิกบอร์ดเคาะแผนผลิตสุกรลุยส่งออกเพิ่ม	โพสต์ทูเดย์
7. แฟ้มข่าว: 'อ.ต.ก.' ปูพรม เจาะชุมชน-อีอีซีเพิ่มรายได้	มติชน
8. คอลัมน์: แฟ้มข่าว: 3 ปท.ดันราคายางพารา ไม่ต่ำกว่า 50 บ./ก.ก.	มติชน
9. ภาพข่าว: ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ: รักรักษ์คลอง	เดลินิวส์
10. SPECIAL SCOOP: 2 พรรคเอาแน่! ขณะเลือกตั้งแก้กฎหมาย....	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. Photo News: NATIONzone UPDATE: บันทึกข้อตกลงสนับสนุน....	เดอะเนชั่น
12. คอลัมน์: ทันสถานการณ์: ฟุ้งแจกชวานา 7 หมื่น	โพสต์ทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.สรุปดัชนีรายได้เกษตรกร

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13822 หน้า : 17 (บนขวา)

สศก.สรุปดัชนีรายได้เกษตรกร

● กพ.เพิ่ม4.83%-คาดการณ์มีค.ยังขยาย

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจาก**ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนมกราคม 2562** เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 4.78 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21 สินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ปาล์ม น้ำมัน ไข่ไก่ และไข่ไก่

สำหรับ**ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้**ที่ไร่นาเดือนมกราคม 2562 ลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 0.41 **สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง** ได้แก่ ปาล์ม น้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศน้อยกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบยังมีอยู่มากและไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าความต้องการ ส่วน**สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น** ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยว หัวมันสำปะหลังเริ่มออกสู่ตลาด ซึ่งไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อของผู้ประกอบการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากอยู่ช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 (ข้าวโพด

ผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมกราคม 2562 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 5.21 สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ปาล์ม น้ำมัน ไข่ไก่ และไข่ไก่ ในขณะที่สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และหอมแดง

รองเลขาธิการ สศก.กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพิจารณา**แนวโน้มดัชนีรายได้ของเกษตรกรเดือนกุมภาพันธ์ 2562** พบว่า เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 4.83 เป็นผลจากดัชนีราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.51 โดยสินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสุกร และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.27 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม น้ำมัน ไข่ไก่ และไข่ไก่ ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตออกมากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ได้แก่ มันสำปะหลัง และหอมหัวใหญ่ ทั้งนี้ **เดือนมีนาคม 2562** คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกร จะขยายตัวเล็กน้อย รวมทั้งดัชนีราคาและผลผลิต คาดว่าจะขยายตัวเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

หลังนา) และสุกร

ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ความต้องการบริโภค

เพิ่มขึ้นช่วงรองรับนัก

ท่องเที่ยวและวันหยุด

ต่อเนื่องช่วงต้นปี

ด้านดัชนี

ชันนอตรกรมพัฒนาที่ดินตั้งทีมลุยสกัดปัญหาชะล้างหน้าดินพัง

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนงานแก่บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ กรมพัฒนาที่ดินว่า การชะล้างพังทลายของหน้าดินเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยพื้นที่การเกษตรของไทยจำนวนมากหลายล้านไร่กำลังเผชิญปัญหา จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินปี 2545 พบว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ชะล้างพังทลายทั้งหมด 108.88 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ราบ ร้อยละ 70.44 และพื้นที่สูง ร้อยละ 29.56 เมื่อดินถูกชะล้างปุ๋ยธรรมชาติที่เกิดจากระบบนิเวศถูกชะล้างไปด้วย ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อาทิ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่ลุ่ม-ดอน รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูงและการอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership หรือ ASP) เสนอให้ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ CESRA โดยให้ไทยเป็นผู้นำจัดตั้งศูนย์ CESRA เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล การวิจัย และนวัตกรรมด้านทรัพยากรดินของภูมิภาค ส่งเสริมงานวิจัยสร้างเครือข่ายศูนย์วิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ

ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน นอกจากนี้ ได้จัดตั้ง Thai Soil Partnership หรือ TSP เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือไปยัง ASP และทั่วโลก ให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จึงต้องเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนหยุดการชะล้างพังทลายหน้าดินอย่างจริงจัง โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อการพัฒนาดิน คัดเลือกเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ประมาณ 40 คน มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อพัฒนาดินหยุดการชะล้างพังทลายของดิน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2564) โดยหน่วยปฏิบัติการดังกล่าว จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดินในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ความเสี่ยงที่เกิดการถูกชะล้าง ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาดินนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ต่อไป

“ได้กำชับกรมพัฒนาที่ดินเร่งขับเคลื่อนและขยายผล โดยนำศาสตร์ของพระราชารองดิน ที่ทรงได้รับทูลเกล้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) มาเป็นหลักขับเคลื่อนพัฒนาดิน และหยุดการชะล้างของดิน โดยวันดินโลก 5 ธันวาคมในปีนี้จะทำเรื่องดินให้คนไทยและทั่วโลกได้ประจักษ์ชัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น เชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมกันลงมือหยุดชะล้างพังทลายดินในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อรักษาแผ่นดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานต่อไป” นายวิวัฒน์ กล่าว

'เกษตรกร'อนุมัติแผนส่งออกหมูเพิ่ม10%

กรุงเทพธุรกิจ ● “พิภบอร์ด” เห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดสุกรปี 62 ให้มีแม่พันธุ์ล้านตัว คาดส่งออกหมูเพิ่ม 10% อาณิสงส์อหิวาต์แอฟริการะบาด

นายลักษณะณ์ วรณานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิภบอร์ด) ว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดสุกรปี 2562 โดยกำหนดให้มีแม่พันธุ์สุกรจำนวน 1.047 ล้านตัว เพื่อผลิตสุกรขุน (น้ำหนัก 100 กิโลกรัมต่อตัว) วันละ 56,388 ตัว จะส่งผลให้ทั้งปีสามารถผลิตสุกรขุนได้จำนวน 20 ล้านตัว

ด้านการส่งออกคาดว่าจะส่งออกสุกรมีชีวิต จำนวน 1 ล้านตัว เพิ่มขึ้น 10% และส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จำนวน 20,906 ตันเพิ่มขึ้น 4% ส่วนปริมาณเนื้อสุกรเหลือบริโภคภายในประเทศคาดว่าจะมีจำนวน 1.45 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราบริโภค 22 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

“การส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น มีปัจจัยบวกจากปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกา ในจีน ได้หันเหียดนามและญี่ปุ่น ประกอบกับข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออกเนื้อสุกรลดลงจาก 3.5 หมื่นตันในปี 2561 เป็น 3 หมื่นตันในปี 2562 จึงทำให้กัมพูชานำเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยเพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีปริมาณการผลิตสุกรขุน จำนวน 22 ล้านตัว ปริมาณการผลิตไตรมาส 4/2561 (ต.ค.-ธ.ค.) จำนวน 6.03 ล้านตัว คิดเป็นเนื้อสุกร 4,520 ตัน มีต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 4/2561 กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.24 บาท ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ไตรมาส 4/2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.89 บาท

ราคาขายปลีกเนื้อสุกรชำแหละ ไตรมาส 4/2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 134.55 บาท การส่งออกสุกรมีชีวิตปี 2561 จำนวน 885,372 ตัว เพิ่มขึ้น 127% จากปี 2560 และการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรปี 2561 มีจำนวน 97,534 ตัน ลดลง 9% จากปี 2560



สมัชชาดินโลก: ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสมัชชาดินโลก แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 ณ National Agriculture Science Center Complex กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พัทยากร ลีมทอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน

ชงพิมพ์เขียวปฏิรูปภาคเกษตร

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” เตรียมเสนอพิมพ์เขียวปฏิรูปภาคเกษตร เดินหน้าเกษตรแปลงใหญ่ หนุนตลาดนำการผลิต

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมพิมพ์เขียวแนวทางการปฏิรูปภาคการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจแปลงใหญ่ขนาด 1,000 ไร่ เพื่อเป็นโมเดลในการพัฒนาการเกษตรรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือ 4 พันธมิตรในการขับเคลื่อน และผู้ว่าราชการจังหวัดในการช่วยกันขับเคลื่อน ซึ่งจะเป็นการใช้ตลาดนำการผลิต เพื่อช่วยดึงราคาสินค้าเกษตรและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

“แผนนี้จะสอดคล้องกับแผนปฏิรูปภาคเกษตรในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนนำมาเชื่อมโยงกับแผนการผลิตของประเทศ แก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และไม่มีตลาด แม้ขณะนี้ทั่วประเทศมีแปลงใหญ่กว่า 5,000 แปลง แต่เอกชนที่รับซื้อมีเพียง 1,000 กว่าราย จะเกิดปัญหาเดิมไปสู่เกษตรกร ดังนั้นภายใต้ต้นนโยบายการตลาดนำการผลิตจะให้ความสำคัญกับ 4 พันธมิตร ซึ่งมีกลไกข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นตัวหลัก หัวใจสำคัญคือการปรับทัศนคติและความคิดของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ” นายกฤษฎา กล่าว

ทั้งนี้ 4 พันธมิตร ประกอบด้วย
1.ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
2.เกษตรกรเจ้าของที่ดิน 3.ภาคเอกชนตลาดประชารัฐ 4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน เช่น กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม

มหาดไทย เป็นต้น

นายกฤษฎา กล่าวว่า ในวันที่ 4 มี.ค. จะมีแถลงเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร 149 ล้านไร่ เพื่อผลักดันให้เป็นพื้นที่เกษตรปลอดภัย ตามที่ได้แจ้งกับคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งจะดำเนินการได้ภายใน 2 ปี โดยขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการรอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ตระวจรายละเอียดใน 5 ร่าง ประกาศกฎกระทรวงควบคุมจำกัดการใช้ 3 สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต คอโรไพร์ฟอส ซึ่งคาดว่าจะส่งกลับมาสั่งปิดจำหน่าย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอทางกระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มดำเนินการก่อนแล้ว ซึ่งนายกฯ ได้รับทราบปัญหาและสั่งการแล้วคาดว่าจะออกมาได้เร็วๆ นี้ เพื่อเดินหน้ามาตรการลด เลิก ใช้สารเคมี นำไปสู่การทำเกษตรปลอดภัย

สำหรับแนวทางรับมือปัญหาภัยแล้งนั้น พื้นที่ในเขตชลประทาน 30 ล้านไร่ทางกรมชลประทาน ยืนยันว่ามีเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้ง สามารถบริหารจัดการน้ำได้ แต่ยังมีเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอให้เว้นการทำนาและหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยยังทำนาปรังต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ส่งทีมงานไปทำความเข้าใจ ถ้าน้ำไม่พอเกิดความเสียหายจะไม่ได้รับค่าเสียหายชดเชยจากรัฐกรณีเกิดภัยพิบัติ ■

พิกบอร์ดเคาะ แผนผลิตสุกร ส่งออกเพิ่ม

โพสต์ทูเดย์- พิกบอร์ดเตรียมแผนการผลิตและการตลาดสุกร ปี 2562 แนวโน้มการส่งออกขยายตัว 10%

นายลักษณะณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig board) หรือพิกบอร์ด ว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนการผลิตและการตลาดสุกร ปี 2562 โดยประเมินแนวโน้มการส่งออกสุกรมีชีวิตปี 2562 ขยายตัว 10% ส่วนการนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น 5% ขณะที่การส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น 4% เป็นผลจากปัญหาโรค African Swine Fever ในจีน ไต้หวัน เวียดนาม และญี่ปุ่น ประกอบกับข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯที่คาดว่าประเทศเวียดนามจะส่งออกเนื้อสุกรลดลงจาก 3.5 หมื่นตัน ในปี 2561 เป็น 3 หมื่นตัน ในปี 2562 จึงเป็นปัจจัยบวกให้กัมพูชานำเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ปี 2562 คาดจะมีแม่พันธุ์สุกรจำนวน 1.047 ล้านตัว ผลิตสุกรขุนน้ำหนัก 100 กิโลกรัม (กก.) ต่อตัว วันละ 56,388 ตัว รวมทั้งปีจะสามารถผลิตสุกรขุนได้ 20.5 ล้านตัว นอกจากนี้ยังคาดว่า จะมีปริมาณการส่งออกสุกรมีชีวิตจำนวน 1 ล้านตัว เพิ่มขึ้น 10% การนำเข้าเนื้อสุกร จำนวน 112 ตัน เพิ่มขึ้น 5% และส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จำนวน 20,906 ตัน เพิ่มขึ้น 4% โดยคาดว่าจะมีปริมาณเนื้อสุกรเหลือบริโภคในประเทศ 1.45 ล้านตัน ■

แฟ้มข่าว



● 'อ.ต.ก.' ปูพรม เจาะชุมชน-อีอีซีเพิ่มรายได้

นายกมลวิศิษฐ์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การ ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า อ.ต.ก. ได้ปรับโครงสร้าง การบริหารและหารายได้ใหม่ เน้นการบริหารที่ เพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์สัดส่วน 70% และรายได้ จากบริหารงานตามนโยบายรัฐ 30% ตั้ง เป้าลดการขาดทุนเป็นกำไรหลังปี 2562 เริ่ม จากปี 2563 จะมีกำไร 100 ล้านบาท หาราย ได้ได้กว่า 400-500 ล้านบาทต่อปี โดยผ่านแผน ความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและ จำหน่ายสินค้าชุมชน และร่วมมือภาคเอกชนใน การกระจายช่องทางจำหน่ายต่างๆ ผ่านช่องทาง อ.ต.ก.ทั่วประเทศให้ถึง 2 หมื่นล้านบาท ใน ปี 2564 จากปีนี้คาดมีมูลค่า 5 พันล้านบาท รวมถึงเตรียมเปิดสาขาตลาด อ.ต.ก. แห่งที่ 3 ปลายปีนี้ พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ จ.ชลบุรี ใกล้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพื่อรองรับเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และกำลัง เจรจากับภาคเอกชน จ.นครราชสีมา เปิดอีก 1 แห่ง รวมถึงขณะนี้กำลังสำรวจสวนทุเรียนเพื่อ ออกใบรับรองคุณภาพสวนและสินค้า ผลักดัน ยอดขายทุเรียนเน้นส่งออกไปจีน เยอรมนี และ ญี่ปุ่น ที่นิยมทุเรียนไทยและสั่งซื้อในปริมาณ สูงต่อเนื่อง

แฟ้มข่าว



● 3 ปท.ต้นราคาขายพารา ไม่ต่ำกว่า 50 บ./ก.ก.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมสภาไตรภาคียางพารา (ไอทีอาร์ซี) สมัยพิเศษ ประกอบด้วย 3 ประเทศสมาชิก คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ได้ตั้งคณะทำงานมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาขายพาราที่จะมีการประชุมวันที่ 4 มีนาคมนี้ จำนวน 5 มาตรการ คือ 1.มาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยาง 2.มาตรการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศของทั้ง 3 ประเทศ 3.มาตรการลดพื้นที่การปลูกยางพาราเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนพร้อมกันทั้ง 3 ประเทศ เพื่อบริหารจัดการผลผลิต 4.การจัดตั้งตลาดกลางเพื่อซื้อขายยางพาราในตลาดซื้อขายจริง และตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นตลาดที่จัดตั้งร่วมกันระหว่างภูมิภาค เพื่อใช้เป็นตลาดกลางซื้อขายยางพาราและการซื้อขายล่วงหน้า และ 5.การตั้งสภายางแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ทั้ง 3 ประเทศมาพูดคุยกันตั้งแต่การแปรรูปยางพารา การศึกษาค้นคว้า งานวิจัย หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

“คาดหวังว่า 5 มาตรการจะทำให้ราคาขายพาราไม่ต่ำกว่า 50 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) เพื่อไม่ให้เกษตรกรขาดทุน หรือราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ส่วนการทำถนนที่ใช้บปฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อว่าจะดึงผลผลิตออกจากระบบได้ประมาณ 1 ล้านตัน ได้อนนในหมู่บ้านหรือตำบลประมาณ 80,000 กิโลกรัม” นายกฤษฎากล่าว ●

โตฟ้า กรุงเทพฯ



☑ รัชชคสอง...โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และโรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1 สมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) มีนบุรี พนักงานจิตอาสา ร่วมกับ ชุมชน ทำความสะอาดถนน ทางเดิน และปรับปรุงทัศนียภาพ ณ ชุมชนทองสวนไม้โครงการสารวัตรรักษคลอง (คลองไฟฟ้) ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 5



SPECIAL SCOOP

2 พรรคเอาแน่! 3
ชนะเลือกตั้งแก้กฎหมาย
ตั้งหน่วยงานรับซื้อ "กัญชา"

2 พรรคเอาแน่! ชนะเลือกตั้งแก้กฎหมาย ตั้งหน่วยงานรับซื้อ 'กัญชา'



SPECIAL SCOOP

ไม่ใช่แค่ภูมิไทย ที่ผลักดัน 'กัญชาเสรี' เพื่อสร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เรียกคะแนนเสียงคนอยากปลูกกัญชา ยัน 3 อาเภอในนครพนม แหล่งปลูกกัญชาคุณภาพเยี่ยม วงในชี้เงื่อนไขปลูกกัญชาเอื้อนายทุนด้าน ม.เกษตรฯ พร้อมเดินหน้าใช้ศูนย์ทดลองฯ ทั่วประเทศดำเนินการ ส่วนคณะวนศาสตร์ เตรียมปลูกกัญชาแซมในโครงการป่าชุมชน ขณะที่ ปชป. ชุ่มเจียบผลัดดันการปลูกกัญชาเพื่อการพัฒนาทางการแพทย์ ลดการนำเข้ายา เติงแก้กฎหมายที่ไม่ทันสมัย โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ยาที่กำหนดให้กัญชาเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทรุนแรง ระบุต้องจัดการอย่างเป็นระบบและมีหน่วยงานรับซื้อกัญชาชัดเจน!

ดูเหมือนว่านโยบาย กัญชาเสรี ของพรรคภูมิใจไทย กำลังได้รับความสนใจในหลากหลายกลุ่มอาชีพ พร้อมกับตั้งคำถามต่อว่านโยบาย

นี่จะเป็นจริงได้หรือไม่? หรือเป็นเพียงโครงการเรียกคะแนนเสียงด้วยการสร้าง 'ความฝัน' ว่าประเทศไทยกำลังจะมี 'กัญชา' เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่มีมูลค่าทางธุรกิจประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท และจะมีการสร้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 แสนตำแหน่งตามมา

นั่นคือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทย สู้ให้สังคมได้รับรู้

แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นจริง หลังจากที่เราดูข่าวดูข่าว พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา กำหนดไว้ชัดเจนอนุญาตให้มีการผลิต การนำเข้าหรือส่งออกกัญชา ในกรณีที่น่าจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัย รวมถึงการเกษตรกรรมและพาณิชย์กรรม

อีกทั้งกฎหมายยังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 จึงต้องควบคุมอย่างเข้มงวด จะอนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือหน้าที่ป้องกันปราบปราม ผู้ประกอบอาชีพเวชกรรม สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกร ผู้ประกอบการขนส่ง

ระหว่างประเทศ ผู้ป่วย และผู้ขออนุญาตอื่นๆ ให้เป็นผู้ผลิต หรือจำหน่าย นอกเหนือหมดสิทธิ

ส่งผลให้บรรดาเกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งมีที่ดินและเตรียมพร้อมที่จะปลูกกัญชาที่ต้องผินด้างไปตามๆ กัน

ทั้งที่ก่อนหน้านี้สภาเกษตรกร ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและความชำนาญก็ได้มีการศึกษาตั้งแต่เรื่องของ พันธุ์กัญชา พื้นที่ที่จะใช้ในการเพาะปลูก การควบคุมระบบน้ำที่จะทำให้ส่วนที่เป็น 'ดอก' ออกมาได้สารที่มีคุณภาพและมีราคาที่สุด

"เราสามารถสกัดเป็นน้ำมันกัญชาใช้รักษาผู้ป่วยได้แล้ว แต่เมื่อกฎหมายอนุญาตให้แค่ผู้ป่วยและแพทย์ทำได้ ส่วนประชาชนทั่วไปห้ามปลูก พวกเราก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป ก่อนหน้าเคยเสนอในหลักการคือ เกษตรกรรวมตัวกัน เป็นวิสาหกิจชุมชน ขออนุญาตปลูกในพื้นที่ที่กำหนด พื้นที่อนุญาตเพื่อทำการค้าได้ ทำการผลิตเป็นยาและส่งออกได้ แต่รัฐไม่อนุญาตให้ทำ"

แหล่งข่าวบอกว่า บริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นที่สามารถดำเนินการปลูกได้ เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ชัดเจนว่าการปลูกกัญชาจะต้องทำในระบบปิด คือต้องมีโรงเรือน มีระบบควบคุมที่จะต้องใช้เงินลงทุนเป็นร้อยล้านบาท จึงเป็นอุปสรรคกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ต้องการปลูกกัญชา

"ช่องทางที่จะเข้าถึงจะมีเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ ซึ่งเป็นพวกมีทุนและคนที่มีสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจเท่านั้น เพราะต้องปลูกในโรงเรือนต้องใช้ทุนเป็นร้อยล้านบาท แต่ในพื้นที่กลางแจ้งรัฐห้ามปลูก ทำให้เกษตรกรหมดโอกาสปลูกกัญชาทั้งที่ทุกวันนี้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ก็มีการปลูกและบางพื้นที่ก็เป็นสายพันธุ์ที่ดี มีนักวิชาการช่วยดูแล ส่วนชาวบ้านปลูกเป็นพืชสวนครัวมาตั้งนานแล้ว ก็เหมือนกะเพรา โหระพา ที่ปลูกทุกบ้านได้"

โดยเฉพาะในจังหวัดนครพนม ในพื้นที่เขตเหนือ ที่อำเภอโพนสวรรค์ ศรีสงคราม และอำเภอท่าอุเทน ซึ่งมีแนวชายแดนติดกับประเทศลาว จะเป็นพื้นที่ที่ดินดีมาก ๆ ทั้ง 3 อำเภอ จะมีการปลูกกัญชาสร้างรายได้กันเป็นจำนวนมาก ทั้งเพื่อบริโภค เป็นยา และมีการลักลอบส่งออกเช่นกัน

"ในวงการเชื่อว่ากัญชาที่ดีที่สุดอยู่ที่นครพนม และใน 3 อำเภอ หากจัดอันดับคุณภาพเยี่ยมยอดของกัญชาแล้วต้องยกให้ที่อำเภอโพนสวรรค์ คุณภาพของเขาดีมากๆ"

ดังนั้น เมื่อนายศุภชัย โพธิ์สุ หรือครูแก้ว อดีต ส.ส.แชมป์ นครพนม ตั้งแต่พรรคความหวังใหม่ ไทยรักไทย และปัจจุบันเป็นผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เขต 1 ได้ใช้นโยบายกัญชาเสรีของพรรคไปใช้ในการหาเสียง ทำให้ประชาชนในเขต 1 รวมไปถึงเขตอื่นๆ ที่ได้รับรู้เรื่องนี้ล้วนแต่ดีใจ เนื่องจากจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ที่ปลูกกัญชาอยู่แล้ว และสภาพดินที่นครพนมก็เหมาะกับการปลูกเป็นอย่างดีซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้คนนครพนมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านแหล่งข่าวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า ทิศทางในเรื่องของการปลูกกัญชาแม้จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ก็ควรจะมีการส่งเสริมให้มากขึ้น เพราะกัญชามีคุณประโยชน์มาก แม้จะมีผลเสียอยู่บ้างก็อยู่ที่การนำมาใช้ ดังนั้นหากมีการทำอย่างเป็นระบบ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนสามารถทำเป็นยาโรค หรือทำเป็นเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็จะสร้างรายได้มหาศาล

"สภาพดินที่บ้านเรามีความเหมาะสมในการปลูกกัญชาได้ดีมาก ยิ่งในจังหวัดแถบอีสานจะทำให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ แต่ก็อยู่ที่สายพันธุ์



ด้วย คุณอาจารย์ที่นี้ก็คุยกันอยู่ แต่ยังไม่ทำอะไรไม่ได้มาก เพราะกฎหมายกัญชายังไม่ได้เปิดกว้าง ยังถือเป็นยาเสพติดอยู่ จึงได้แค่ไปจับมือร่วมกับองค์กรเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำการวิจัยร่วมกัน"

อย่างไรก็ดี หากกฎหมายกัญชามีการเปิดกว้างขึ้น ม.เกษตรฯ ก็จะสามารถเปิดเส้นทางในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพกัญชาขึ้นมาได้อีก โดยทำการทดลองปลูกกัญชาในพื้นที่สถานีวิจัยและทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง รวมไปถึงการใช้พื้นที่วิทยาเขตที่สุพรรณบุรี เป็นแหล่งทดลองในการปลูกและพัฒนาได้เช่นกัน

"มีการคุยกันว่าหากเปิดเมื่อไหร่ มหาวิทยาลัยเกษตรฯทำแน่ๆ คณะเกษตรทั้งที่บางเขน และกำแพงแสน ก็พร้อมเดินหน้า ส่วนในพื้นที่ปลูกป่า ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะวนศาสตร์ ก็จะไปทดลองโดยใช้ชาวบ้านปลูกกัญชาแซมๆ ในพื้นที่ป่าได้ด้วย แต่ก็ต้องมีการควบคุมให้"



ได้ทั้งเรื่องการลงทะเบียนและแหล่งที่ทำการปลูกชัดเจน”

ในส่วนของพรรคการเมืองไม่ใช่แค่พรรคภูมิใจไทย ที่หนุนให้มีการปลูกกัญชาเสรี แต่ยังมีพรรคประชาธิปัตย์ที่มีความสนใจในเรื่องกัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับคนไทย เพียงแต่วิธีดำเนินการของพรรคประชาธิปัตย์มีความแตกต่างจากภูมิใจไทยตรงที่ว่าไม่ใช่ ‘กัญชาเสรี’ แต่ให้ความสำคัญเพื่อการแพทย์ ซึ่งจะต้องมีการควบคุมให้ดี เพราะจะพัฒนาไปสู่การเป็นแพทย์ทางเลือก จนสามารถลดการใช้ยา ซึ่งเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศได้ในที่สุด

“ต้องเชื่อมั่นว่าหมอไทยเก่ง ทั้งรักษา วิจัย พัฒนา เพียงแต่ว่ารัฐต้องให้การส่งเสริม ซึ่ง ปชป.ก็ได้มีการศึกษาว่า กฎหมายตัวไหนที่ไม่ทันสมัยกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ เมื่อก่อน ปชป.เข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะมีกรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องของ พ.ร.บ.ยา เพื่อให้เป็นคุณกับการรักษาหรือทางการแพทย์มากกว่าเชิงพาณิชย์ ซึ่ง ปชป.มองว่าเป็นเรื่องรอง”

สำหรับกฎหมายที่จะต้องพิจารณาอันดับแรกคือเรื่องกัญชาที่ระบุว่า มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทรุนแรงและอยู่ในเกณฑ์ของยาบ้า ก็ต้องมีการปรับปรุงตรงนี้ว่า ไม่ใช่วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรุนแรง แต่ทุกอย่างต้องมีเงื่อนไข มีการจดทะเบียนยา เป็นต้น

ที่ล้าไ้กฏกระทรวงพาณิชย์จะต้องป้องกันไม่ให้ต่างชาติเข้ามาจดสิทธิบัตรได้ และเกษตรกรที่ต้องการจะปลูกกัญชาก็ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง จะต้องมีกรควบคุมได้ด้วย โดยจะต้องมีหน่วยงานในการรับซื้อกัญชาแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง และหากสามารถผลักดันเรื่องนี้สำเร็จ เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ในการปลูกกัญชาก็ต่อไป .

NATIONzone UPDATE



บันทึกข้อตกลงสนับสนุนการปลูกข้าวโพด

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเจริญ ทองหลอม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการด้านการตลาด (MOU) โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ระหว่างสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิจิตรกับภาคเอกชนผู้ประกอบการค้าข้าวโพด ณ ห้องประชุม สหกรณ์จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสมศักดิ์ จันทรมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลปริมาณการผลิตการตลาดของข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กับสถานการณ์

ฟุ้งแจกชวานา 7 หมื่น

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ แกนนำภาคอีสานพรรคพลังประชารัฐ ปราศรัยตอนหนึ่งว่า หากพลังประชารัฐเป็นรัฐบาล จะเสนอให้ชวานาได้ค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ 2,000 บาท จำนวน 20 ไร่ นอกจากนี้ ยังเพิ่มนโยบายใหม่ คือ ค่าปลูกข้าว ไร่ละ 1,500 บาท จำนวน 20 ไร่รวมทั้งสิ้นชวานาจะได้เงินทั้งหมดจากค่าปลูกและค่าเก็บเกี่ยว 7 หมื่นบาท ■